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พิธีมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ�2�
หมู่ที�่3�บ้านสะป๋อง�ตำ�บลปะแต�อำ�เภอยะหา�จังหวัดยะลา�

	 เมื่อวันที่	12	มกราคม	2567	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.รังสรรค ์ปติปิญัญา นายธงชยั วทิยานกุรณ ์
นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ นายคำานึง โสตถิอุดม 
นายเทิม มิตรจิต นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเอนก ล่วงลือ 
กรรมการดำาเนินการ และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่	
รว่มส่งมอบอาคารกจิกรรมสหกรณโ์รงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน
โรงงานยาสูบ	2	หมู่ที่	3	บ้านสะป๋อง	ตำาบลปะแต	อำาเภอยะหา	
จังหวัดยะลา	จำานวน	1	หลัง	โดยมี	พันตำารวจโท เชิดชัย หน่อทอง   
รองผู้กำากับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ        
กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน  รักษาราชการแทน
รองผู้กำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 44	 เป็นผู้รับมอบ		
สืบเนื่องจาก	ชสอ.	 ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมสหกรณ์
ตามพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริเกี่ยวกับสหกรณ์	ซึ่งในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับสหกรณ์
โดยอบรมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำาเนินกิจการของสหกรณ์
ประเภทการเกษตร	สหกรณ์บริการ	สหกรณ์ร้านค้า	และสหกรณ์
ออมทรัพย	์รวมทัง้มกีารฝกึปฏบิัต	ิเช่น	การจดัทำาบัญช	ีการประชมุ	
การเกษตร	การจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	เป็นต้น
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	 ทั้งนี้	 ชสอ.	 ได้จัดทำาโครงการสนับสนุนงบประมาณสำาหรับ
ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโดยสนับสนุนงบประมาณ															
ในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน	มาอย่างต่อเนื่อง	 ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2549	จนถึงปีปัจจุบัน				
พ.ศ.	2566	รวมท้ังสิน้	จำานวน	30	โครงการ	งบประมาณรวมทัง้สิน้		
14,565,053	บาท	สำาหรับ	ปี	พ.ศ.	2566	ชสอ.	 ได้ดำาเนินการ
สนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์	 จำานวน	1	หลัง	คือ	
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ	2	หมู่ท่ี	3	บ้านสะป๋อง	
ตำาบลปะแต	อำาเภอยะหา	จังหวัดยะลา	มูลค่า	600,000	บาท	
พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์สำาหรับกิจกรรมห้องสหกรณ์นักเรียน
และอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	จำานวนเงิน	50,000	บาท					
โดยมี	นายศวิกร ศรีภกัด ีสหกรณจ์งัหวดัยะลา	สว่นงานราชการ	
สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดยะลา	สงขลา	ปัตตาน	ีนราธิวาส	และ
ประชาชน	เข้าร่วมพิธี

	 นอกจากนี้	 คณะผู้บริหาร	ชสอ.	 ได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์
สมาชิกในจังหวัดยะลา	จำานวน	2	แห่ง	ได้แก	่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูยะลา	จำากัด	โดยมี	นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	 ให้การต้อนรับ	จากน้ัน
เข้าเยี่ยมเยือน	สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจตระเวนชายแดนที่	44	
จำากัด	โดยมี	พันตำารวจตรี วัลลพ ชะวิช ร้อยตำารวจโท นิวัตร         
แก้วกลาง รองประธานกรรมการ	พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่	ให้การต้อนรับ	เพื่อพบปะพูดคุยการดำาเนินงานของ
สหกรณ	์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะจากสหกรณ์
สมาชิก	ชสอ.
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เกริ่นกันก่อน
	 ทุกครั้งท่ีฟังข่าวเกี่ยวกับหนี้สินของบุคลากรภาครัฐแล้วรู้สึก
ปวดใจ	และรู้สึกว่าสหกรณ์ออมทรัพย	์ (สอ.)	กำาลังถูกรังแก	ไม่ได้
รับความยุติธรรมจากสังคม	 เนื้อหาท่ีได้ฟังส่วนใหญ่ช้ีไปในทำานอง
ที่ว่า	สอ.	 เป็นตัวการใหญ่ที่ทำาให้บุคลากรภาครัฐเป็นหนี้	ยังกับว่า
ถ้าไม่ม	ีสอ.	แล้วคนกลุ่มนี้จะไม่มีหนี้	สอ.	เป็นองค์กรใจร้ายหักเงิน
เดือนมาชำาระหนี้จนลูกหนี้ไม่มีกิน	
	 ในฐานะที่เคยเป็นบุคลากรภาครัฐ	 “ผมลองถามตัวเองว่า
ถ้าตอนที่ทำางานอยู่ไม่มี สอ. ผมจะเป็นหนี้ไหม?”	 	คำาตอบชัดเจน
มากว่า	“เป็นแน่นอน”	และอาจต้องเป็นหนี้กับแหล่งเงินนอกระบบ
ซึ่งจะทำาให้ตกอยู่ในวังวนแห่งหนี้สินอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	
	 ยิ่งกว่านั้นในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกทุกฝ่าย	
(ไม่ใช่เฉพาะผู้กู้)	 ให้ช่วยบริหารงานของ	 สอ.	 ผมขอยืนยันว่า								
การให้เงินกู้ทุกคร้ัง	สอ.	 จะชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ	 ให้สมาชิกทราบ
อยา่งละเอยีด	โดยเฉพาะเรือ่งอตัราดอกเบีย้	ระยะเวลาในการชำาระ
คืน	และจำานวนเงินที่ต้องหักชำาระคืนแก่	สอ.	เป็นรายเดือน	ดังนั้น		
“สมาชกิผู้กูท้กุรายรูว้า่ตวัเองจะถกูหกัเงินจำานวนเทา่ไรอยูแ่ลว้”	และ
ที่บุคคลภายนอกอาจไม่ทราบก็คือหาก	สอ.	ไม่ให้กู้ก็จะถูกต่อว่าว่า
ไม่เห็นใจช่วยเหลือสมาชิก	(บางครั้งเป็นถ้อยคำาที่รุนแรงมาก)	และ
บางรายยังบอกอีกว่า	 “ยังไงๆ สอ. ก็หักเงินชำาระหนี้คืนได้อยู่แล้ว
จะมาเรื่องมากทำาไม” 

สหกรณ์ออมทรัพย์
กับนโยบายแก้หนี้บุคลากรภาครัฐ(2):
ทำ�ไมสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็น...
เจ้าหนี้รายใหญ่ของบุคลากรภาครัฐ

โดย... รังสรรค์ ปิติปัญญา 

	 แตก็่	“ชา่ง...มนัเถอะครับ”	บน่ไปก็ไมรู้่วา่ผู้มอีำานาจภาครฐัจะ
สนใจและเข้าใจหรือไม	่เอาเป็นวา่ในบทความตอนทีส่องน้ีผมจะลอง
ให้เหตุผลว่า	“ทำาไม สอ. จึงเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบุคลากร
ภาครัฐ?”			โดยขอเริ่มจากปัญหาหนี้สินและการนำา		สอ.		มาใช้						
ตามด้วยเหตุที่ทำาให้	สอ.	เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบุคลากรภาครัฐ	

ปัญหาหนี้สินและการนำ�สหกรณ์มาใช้
	 การกู้ยืมกันในสังคมไทยมีมาช้านานแล้ว	 แต่มาเห็นภาพ
ชัดเจนเมื่อนำาแนวคิดแบบทุนนิยมเข้ามาใช้	 ทำาให้เกิดการกู้หนี้						
ยืมสินกันอย่างกว้างขวาง	และกลายเป็นประเด็นปัญหาสังคมมา
อย่างต่อเนื่อง		
	 เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลในอดีตได้นำามาตรการหลาย
อย่างมาใช้	หนึ่งในจำานวนนั้นคือ	“สหกรณ์”	 โดยส่งเสริมให้คนที่
มปีญัหาหนีส้นิรว่มมอืและลงทนุรว่มกนัตัง้สหกรณ์ของตนเองข้ึนมา	
ให้ทำาหน้าท่ีจัดหาเงินกู้ท่ีมีเงื่อนไขดี	 เช่น	อัตราดอกเบี้ยต่ำา	 ระยะ
เวลาชำาระคืนยาว	มาให้บริการแก่สมาชิก	ในระยะแรกๆ	ถูกนำามา
ใช้กับภาคการเกษตรก่อน	ในรูปของสหกรณ์การเกษตร	แล้วขยาย
ไปยังกลุ่มคนอื่นๆ	รวมถึงบุคลากรของรัฐด้วย	รูปแบบสำาคัญที่ใช้
กับบุคลากรภาครัฐคือ	“สอ.”	
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	 สาระสำาคญัทีส่ามารถสรปุได้อยา่งชดัเจนตรงนีก้ค็อื	“ปญัหา
หน้ีสินเป็นท่ีมาของสหกรณ์ ไม่ใช่ สหกรณ์เป็นท่ีมาของปัญหา
หน้ีสิน” 

เหตุที่ทำาให้�สอ.� เป็นเจ้าหน้ีรายใหญ่ของบุคลากร
ภาครัฐ
	 มีข้อมูลชี้ว่า	 สอ.	 คือเจ้าหนี้รายใหญ่ของบุคลากรภาครัฐ						
(ที่เป็นสมาชิก)	คำาถามสำาคัญก็คือทำาไมถึงเป็นเช่นนั้น	โดยส่วนตัว
แลว้เชือ่วา่มาจาก	3	สาเหต	ุคอื	ความเปน็เจา้ของ	ความสอดคลอ้ง
กับความต้องการและโอกาสเข้าถึง	และ	อัตราดอกเบี้ย
	 ในเร่ืองของ	“ความเปน็เจา้ของ”	ขณะทีแ่หลง่เงนิกูอ้ืน่เปน็
ของใครก็ไม่รู้	 แต่	“สอ. เป็นของสมาชิก”	 ดังนั้นการกู้เงินจาก	
สอ.	 ก็คือการกู้เงินจากองค์กรของตนเอง	ดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายไปก็
เปน็รายไดแ้ละกำาไรขององคก์รของตนเอง	เมือ่มกีำาไร	โดยหลักการ
แล้ว	สอ.	จะจัดสรรเป็น	5	ส่วนใหญ่ๆ	ส่วนที่หนึ่งเพื่อสร้างความ
เจริญเตบิโตและความมัน่คงขององคก์ร	(ทุนสำารอง)	สว่นทีส่องเพือ่
จา่ยเปน็ผลตอบแทนแกส่มาชกิในฐานะผูล้งทนุ	(เงนิปนัผล)	ส่วนที่
สามเพือ่เปน็ขวัญกำาลงัใจแกผู่ท้ำางาน	สว่นทีส่ี่เพือ่เปน็สวสัดกิารแก่
สมาชิก	ครอบครัว	และสังคมส่วนรวม	และหากยังมีกำาไรเหลืออยู่
อีก	จะถกูจัดสรรคนืไปยงัสมาชกิในฐานะลกูคา้ตามสว่นแหง่การทำา
ธรุกิจ	(เงนิเฉล่ียคนื)	ดงันัน้สมาชกิจะไดร้บัดอกเบีย้บางสว่นคนืกลบั
มา	ซึ่งเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นหากกู้เงินจากเจ้าหนี้รายอื่น
	 ในสว่นของ	“ความสอดลอ้งกบัความตอ้งการและโอกาส
เข้าถงึ” 	สอ.	สว่นใหญใ่หบ้รกิารเงนิกูท้ีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสมาชกิ	โดยใหบ้รกิารเงนิกูห้ลกัๆ	3	ประเภท	คอื	ฉกุเฉนิ	สามญั	
และ	พิเศษ		(บาง	สอ.	อาจมีการให้บริการเงินกู้ในรูปแบบอ่ืนๆ	ด้วย)		
สำาหรับ			“เงินกู้ฉุกเฉิน”			จะให้ในกรณีที่ผู้กู้มีความจำาเป็นเร่งด่วน	
สมาชิกสามารถรับเงินกู้ได้อย่างรวดเร็ว	 โดยไม่ต้องมีการค้ำา
ประกัน	อย่างไรก็ตามเงินกู้ประเภทนี้มีวงเงินค่อนข้างจำากัด	และ
มีระยะในการชำาระคืนสั้น	ส่วน	 “เงินกู้สามัญ”	 เป็นเงินกู้ท่ีมีระยะ
เวลาผ่อนชำาระคืนค่อนข้างยาว	 เช่น	120	เดือน	(10	 ปี)	 เป็นต้น	
วงเงินค่อนข้างสูง	ทั้งนี้เงินกู้ประเภทนี้ให้ใช้สมาชิกด้วยกันเป็นผู้ค้ำา
ประกัน	(วงเงินกู	้จำานวนผู้ค้ำา	และ	เงื่อนไขอื่นๆ	เป็นไปตามกติกา
ของแต่ละ	สอ.)	ส่วน	 “เงินกู้พิศษ”	 เป็นเงินกู้ท่ีต้องมีหลักทรัพย์																					
ค้ำาประกัน	วงเงินกู้และระยะเวลาในการชำาระคืนของเงินกู้ประเภท
นี้ส่วนใหญ่จะมากกว่าเงินกู้	2	ประเภทแรก	แต่จะเป็นเท่าไรนั้นขึ้น

อยู่กับกติกาของแต่ละ	สอ.	จะเห็นว่า	สอ.	พยายามจัดบริการเงินกู้
ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำาเป็นของสมาชิก												
โดยพยายามลดเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงเงินกู้ลงให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได	้
	 สว่นในเรือ่งของ	“อตัราดอกเบีย้”	ซึง่เปน็ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
สูงมากต่อการเลือกใช้บริการเงินกู ้จากแหล่งเงินกู ้ต่างๆ		สอ.	
โดยทั่วไปมีนโยบาย	 “คิดดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินกว่าอัตราตลาด”	
(อตัราทีส่ถาบนัการเงนิหลกัๆ	ใชอ้ยู	่หรอืไมเ่กนิอตัราทีส่มาชกิเคย
ต้องจ่ายให้กับแหล่งเงินกู้อื่นก่อนมี	สอ.)	และอย่างที่กล่าวไว้แล้ว
ว่าเมื่อ	สอ.	มีกำาไร	กำาไรส่วนหนึ่งจะถูกเฉลี่ยคืนกลับไปยังสมาชิก
ตามสว่นแหง่การทำาธรุกิจ	ทำาใหอ้ตัราดอกเบีย้สุทธิ	(อตัราดอกเบีย้
จา่ย-เฉลีย่คนื)	หรอือตัราดอกเบีย้แทจ้รงิทีส่มาชกิจา่ยจะต่ำาลงไปอีก
 “ถึงตรงน้ีคงพอเห็นภาพว่าทำาไม สอ. ถึงเป็นเจ้าหน้ี
รายใหญ่ของสมาชิก” และในกรณีท่ีสมาชิกเป็นบุคลากรภาครัฐ	
“	สอ.	จึงเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบุคลากรภาครัฐที่เป็นสมาชิก”	
  
ส่งท้ายก่อนจาก
	 ที่กล่าวมาคงพอจะเข้าใจได้ว่าทำาไม	 สอ.	 จึงเป็นเจ้าหนี้					
รายใหญข่องบคุลากรภาครฐัทีเ่ปน็สมาชกิ	อยา่งไรกด็มีคีำาถามตาม
มาว่า	 “การเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เป็นความสำาเร็จหรือล้มเหลวของ	
สอ.?”	สังคมภายนอกที่ไม่รู้ความเป็นมาอาจเข้าใจว่า	“สิ่งที่เกิดขึ้น
คือความล้มเหลว และ สอ. เป็นตัวการท่ีทำาให้เกิดปัญหาหนี้สิน” 
โดยเหมารวมเอาหน้ีสนิทัง้หมดเปน็ปญัหาหน้ีสนิ	และเห็นวา่รฐับาล
จำาเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงการทำางานของ	สอ.			
	 อย่างไรก็ตามจากที่ได้อธิบายมาแล้วชี้ว่า		สอ.	ถูกนำาเข้ามา	
เพื่อใช้แก้ปัญหาหน้ีสิน	ดังน้ันโดยส่วนตัวผมเห็นว่า	 “การเป็น     
เจ้าหนี้รายใหญ่ของสมาชิกถือเป็นความสำาเร็จตามเจตนา
รมย์ของการนำา สอ. เข้ามาใช้” 
	 ถึงตรงน้ีคงต้องถามใจรัฐบาลแล้วว่าจะเอาอย่างไรกับ	สอ.	
ขณะนี้รัฐบาลออกมาขอความร่วมมือ	(สั่ง?)	จาก	สอ.	ในการแก้ไข
ปัญหาหนี้ของบุคลากรภาครัฐ	ผมเชื่อว่าขบวนการ	สอ.	ยินดีให้			
การสนับสนุนอย่างเต็มที่หากสามารถทำาได้และไม่สร้างความเสีย
หายต่อ	สอ.	มากเกินไป	 ในตอนหน้าผมจะเสนอมุมมองเกี่ยวกับ	
“ผลกระทบจากมาตรการที่รัฐขอความร่วมมือ ต่อ สอ.” 	แล้วเจอ
กันครับ...	สวัสดี

7	มกราคม	2567
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ประธานกรรมการ�ชสอ.�
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์�
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์�

 เมื่อวันที่	9	มกราคม	2567	

รองศาสตราจารย์พิเศษ  พลโท 
ดร.วี ระ  วงศ์สรรค์  ประธาน
กรรมการ ชสอ. 	 พร้ อมด้ วย												

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ 
ปิติปัญญา นายเสนอ วิสุทธนะ 
น า ย ธ ง ช ั ย   ว ิ ท ย า น ุ ก ร ณ ์              
รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก 
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา 
คุณธรรมดี นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร คณะกรรมการ      
เจ้าหน้ี บมจ.การบินไทยฯ 	 เ ข้าพบแสดงความยินดีกับ																		

รอ้ยเอก ธรรมนสั พรหมเผา่ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	พร้อมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์

ออมทรัพย์เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป	 โดยมี	นายวิศิษฐ์ 
ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ 
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมด้วย	
	 ทั้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ	 จะเชิญผู้แทนชุมนุมสหกรณ์				

ออมทร ัพย ์หาร ือแนวทางการแก ้ ไขป ัญหาร ่วมก ันต ่อไป	

ณ 	 ห้อ งประชุ ม รั ฐมนตรี ก ร ะทรว ง เ กษตรและสหกรณ์ 	

กรุงเทพมหานคร
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	 เมื่อวันที่	 10	 มกราคม	 2567				
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท 
ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ	กล่าวเปิดการสัมมนา
ระดมความคิดเห็นพร้อมนำาเสนอ
นโยบายภาครัฐที่ส่งผลกระทบกับ
ขบวนการสหกรณ	์โดยมี	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา 
นายเสนอ วิ สุทธนะ รองประธาน
กรรมการ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี กรรมการดำาเนินการ 
และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ดำาเนินการ ทั้งนี้             
มี นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ นายพูนศักด์ิ 
วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายสงบ จินะแปง 
นายชำานาญ อมตเวทย ์กรรมการดำาเนนิการ ชสอ. รว่มรับฟัง
และเสนอความคิดเห็นโดยมีประเด็นการหารือดังนี้
	 1.การขอความร่วมมือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กำาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยให้กู้ไม่เกินร้อยละ	4.75	จากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้เฉลี่ยร้อยละ	5-7	พร้อมขยายระยะเวลาการชำาระเงินกู้เป็นอายุ							
75	ปี	จากเดิม	สิ้นสุดที่	อายุ	60	ปี	
	 2.การกำาหนดหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนเพื่อชำาระเงิน
กู้ต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำาระหนี้ประจำาเดือน														
ไม่น้อยกว่า	 ร้อยละ	30	ที่ประชุมสัมมนาของขบวนการสหกรณ์			
ไม่เห็นด้วย	เน่ืองจากต้นทุนของสหกรณ์ในการบริหารงานแตกต่างกัน	
แต่พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยหากรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนใน
อัตราดอกเบี้ยต่ำาและเห็นด้วยกับแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ขอความร่วมมือและออกประกาศแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ของสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจในวิธีปฏิบัติตามประกาศ	ทั้งนี้จะต้อง
คำานึงถึงการบริหารสหกรณ์ท่ีมีหลายขนาดและต้นทุนทางการเงิน	
รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในหลายรูปแบบ	ซึ่งมีต้นทุน

ชสอ.�เปิดเวทีระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่ส่งผลกระทบกับ
ขบวนการสหกรณ์จากสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ��

ทางการเงินสหกรณ์ทั้งหมด	ส่วนประเด็นเงินเหลือสุทธิ	30%	นั้น	
ไม่เห็นด้วยเน่ืองจากสหกรณ์มีบุคลากรหลากหลายอาชีพรายได้
แตกต่างกันและไม่เข้าใจภาครัฐนำาตัวเลขมาจากใหนมากำาหนด	
30%	หากจะกำาหนดควรใช้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำาหรือจำานวนเงิน
เหลือเป็นตัวเลขไปกำาหนดเกณฑ์ตามที่ขบวนการสหกรณ์เสนอขอ
แก้ไขปัญหาของสหกรณ์ต่อไป	และสรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
สัมมนาในวันนี	้ชสอ.	จะรวบรวมเป็นข้อมูลในการเข้าพบภาครัฐใน
ทุกเรื่องถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ของสหกรณ์ต่อไป	ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในห้องประชุมและ
ระบบออนไลน	์กว่า	200	คน	100	สหกรณ	์		ณ	สำานักงาน	ชสอ.	
จังหวัดนนทบุรี
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก�ชสอ.�ภาคตะวันตก

	 เมือ่วนัที	่26	มกราคม	2567	รองศาสตราจารยพ์เิศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	 เปิดป้าย
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน	ชสอ.	ประจำาปี	2566	
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย	จำากัด	ร่วมกับ	นพ.สุรชัย  
นิวัตยะกุล ประธานกรรมการ พร้อมกันน้ีมี พันจ่าเอก    
ณฐกร แก้วดี กรรมการดำาเนินการ นายพูนศักดิ์             
วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ 
ผู้จดัการใหญ ่ และ ดร.ณสรวง กอ้นวมิล ทีป่รกึษา ชสอ. 
เข้าร่วมด้วย	 โดยได้รับเกียรติจาก	นายวิรัตน์ พุทธทองศรี 
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด	 และ					
แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี
	 ชสอ.	 ได้ทำาการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ
มาตรฐาน	ชสอ.	ประจำาปี	 2566	 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์						
โรงพยาบาลเลย	จำากดั	ซึง่ผา่นการประเมนิตามเกณฑม์าตรฐาน
ของ	ชสอ.	ไดเ้กรดในระดับ	A	มคีวามมุ่งมัน่บรหิารงานสหกรณ์

	 เมื่อวันที่	 27	มกราคม	2567	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ                   
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม		เรื่อง		“ระเบียบ		คำาสั่ง	
ข้อบังคับ	 และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสมาชิกสหกรณ์”																					
จดัโดยเขตพืน้ทีส่หกรณส์มาชิก	ชสอ.	ภาคตะวนัตก	พรอ้มดว้ย	
พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี นายชำานาญ อมตเวทย์           
นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำาเนินการ	เข้าร่วมพร้อมมอบ
งบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ	จำานวนเงิน	200,000	
บาท	 โดยมี	ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ ประธานกรรมการ          
เขตพ ื ้นท ี ่สหกรณ์สมาช ิก  ชสอ.  ภาคตะว ันตก                   
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย�จำ�กัด
พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน�ชสอ.�ประจำ�ปี�2566�

ดว้ยความซือ่สตัย	์โปรง่ใส	สมาชิกมคุีณภาพชวีติทีด่	ีกนิด	ีอยูด่	ี
มีความสุข	ส่งผลให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
	 ในโอกาสนี้คณะของ	ชสอ.	 ได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์	
ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การ
บรหิารสว่นจงัหวัดเลย	จำากดั	สหกรณอ์อมทรพัยค์รเูลย	จำากดั	
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย	จำากัด	และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจภูธรจังหวัดเลย	จำากัด		

กล่าวรายงานและรับมอบ	ทั้งนี้	 ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร					
ผู้มากความสามารถ	นายธีรภพ บัวจีน ผอ.กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำานักงานสหกรณ์จังหวัด
เพชรบรุ ีนายชยัวฒุ ิมณัฑะนานนท ์อดีตสหกรณจ์งัหวดั
นนทบรุ ีและนายอนนัต ์ชาตรปูระชวีนิ อดตีผู้จดัการใหญ่
และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน ชสอ. บรรยาย
ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรม	
จำานวน	137	คน	40	สหกรณ์	ระหว่างวันที่	27-28	มกราคม	
2567	ณ	โรงแรมโกลเดน้ซ	ีอำาเภอหวัหนิ	จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์
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	 วันที่ 	 23	 มกราคม	
2567	รองศาสตราจารย์
พิ เศษ พลโท ดร.วี ร ะ       
ว ง ศ์ ส ร ร ค์  ป ร ะ ธ า น
กรรมการ พร้อมด้ วย 
ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  
ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา 
นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก 
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่  เข้าร่วมประชุมพิจารณาอัตราการ
จ่ายเงินปันผลของสหกรณ์	 โดยมี	นายธนรัฐ โคจรานนท์         
ผู้อำานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
เป็นประธานการประชุม	มีผู้แทน	สสท.	 และชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศ	เข้าร่วมประชุม		โดยในการประชุม	ชสอ.	ชี้แจง
ยืนยันอัตราการจ่ายเงินปันผลตามกฎกระทรวงปัจจุบัน				
เหมาะสมแล้ว	 เพราะการจัดสรรอัตราเงินปันผลขึ้นอยู่กับ					
การจัดสรรกำาไรสุทธิของแต่ละสหกรณ์	 โดยการบริหารของ
สหกรณ์แต่ละแห่งมีต้นทุนที่แตกต่างกัน	 ท้ังในส่วนอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก	 เงินกู้	 เงินเฉลี่ยคืน	 ทุนสำารอง	ผลตอบแทน
จากการลงทุนต่างๆ	การจัดสรรสวัสดิการ	และปัจจุบันการ
จ่ายอัตราเงินปันผลของสหกรณ์ไม่เกิน	10%	อยู่แล้ว		ซึ่งไม่มี					
ผลกระทบอะไรกับการบริหารงาน	การปรับอัตราการจ่าย

 เมื่อวันที่	 16	มกราคม	2567	รองศาสตราจารย์ 
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. 
บรรยายพิเศษ	ในโครงการอบรม	หลักสูตร	“การเงิน	การบัญชี	
และการบริหารสำาหรับกรรมการสหกรณ์”	รุ่นที	่27	(สหกรณ์
ขนาดเลก็)	โดยมี	นายวทิยา ประเทศ รองประธานกรรมการ           
นายสมยศ  เสาวคนธ์  นายบุญธรรม  เดชบุญ  และ               
นายสามัคคี เดชกล้า กรรมการดำาเนินการ ชสอ.           
ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม	จำานวน	94	คน	50	สหกรณ์	
ระหว่างวันที่	 11-12,	15-17	มกราคม	2567	ณ	 โรงแรม							
แกรนด์จอมเทียนพาเลซ	อำาเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี		
	 ทั้งนี้	 การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว	 ชสอ.	 พิจารณา				
เห็นว่า	 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์	 ซึ่งสมาชิกเลือก						
ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานของสหกรณ์	 ต้องมี								
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ	และดำาเนินการทั้งปวง
ของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อพัฒนากรรมการสหกรณ์		
สู่การเป็นมืออาชีพ	และนำาความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนา
สหกรณ์สู่ความเข้มแข็งต่อไป

ประธาน�ชสอ.ยืนยันอัตราการจ่ายเงินปันผล
ตามกฎกระทรวงปัจจุบันเหมาะสมแล้ว

“การเงิน�การบัญชี�และการบริหารสำ�หรับกรรมการสหกรณ์”�รุ่นที่�27
�(สหกรณ์ขนาดเล็ก)

เ งินปันผลสหกรณ์ไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ประชาชนรายย่อยที่ถูกต้องตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ
ทบทวนอัตราเงินปันผลให้เหมาะสม	 โดยท่ีประชุมเห็นชอบ			
ร่วมกันที่จะนัดหารือแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ
สหกรณ์ตามเหตุผลที่ผู้แทนของชุมนุมสหกรณ์ได้นำาเสนอ							
ณ	ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์	เทเวศร์	กรุงเทพมหานคร
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สั่งซื้อสินค้าได้ที่��www.fsctshop.lnwshop.com,�Facebook/สินค้าแบรนด์�FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์��
สนใจติดต่อได้ที่��ฝ่ายธุรกิจเสริม��02-496-1199�ต่อ�121,�122,�105,�106

เสื้อโปโลนาโนสีแดง��67
ราคา��310.-

สินค้าธุรกิจเสริม

	 เมือ่วนัที	่18	มกราคม	2567	รองศาสตราจารยพ์เิศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	มอบหมายให้				
นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก   
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าท่ี	ชสอ.	 ให้การต้อนรับ					
พลโท พิสุทธิศักด์ิ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่		3		จำากัด		พร้อมด้วย										
คณะกรรมการ	ท่ีปรกึษา			ผูต้รวจสอบภายใน	และฝา่ยจดัการ	
จำานวน	21	คน	เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ	ชสอ.	
และเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สหกรณ์	เพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดทำาศูนย์การเรียนรู้ของสหกรณ์ต่อไป	ณ	สำานักงาน	
ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่�3�จำ�กัด
สหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงาน



ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย�จำ�กัด

เปิดทำ�การ�� วันจันทร์�-�วันศุกร�์
เวลา�08.30�-�16.30�น.
ปิดทำ�การ�� วันเสาร์�-�วันอาทิตย�์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

KM เพือ่การบริหารจัดการสหกรณอ์อมทรัพย์

ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการสหกรณอ์อมทรัพย์

ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จาํกัด : ฝ่ายวางแผนและวิจยั   0 2496 1199 ต่อ 304 – 307 www.fsct.com
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à¡Ô¹¡íÒË¹´àÇÅÒ Ë¹Õé·ÕèäÁ‹¡‹ÍãËŒà¡Ố ÃÒÂä´ŒËÃ×ÍË¹ÕéÊÙÞ 
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